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KÖNNUNIN 

Könnunin var framkvæmd 19. janúar til 3. febrúar 2012.  

 

Alls svaraði 31 sveitarfélag könnuninni og í þeim búa um 78% landsmanna.   
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Íbúafjöldi Íbúafjöldi

Reykjavík 118.810        Skagafjörður 4.030                    

Kópavogur 31.190           Húnaþing vestra 1.090                    

Seltjarnarnes 4.310             Akureyri 17.880                 

Hafnarfjörður 26.480           Dalvík 1.900                    

Mosfellsbær 8.850             Hörgársveit 580                       

Sandgerðisbær 1.670             Tjörneshreppur 60                         

Vogar 1.130             Seyðisfjörður 670                       

Akranes 6.590             D júpavogur 460                       

Hvalfjarðarsveit 630                 Fljótsdalshérað 3.420                    

Grundarfjörður 900                Árborg 7.790                    

Stykkishólmur 1.110             Skaftárhreppur 440                       

Snæfellsbær 1.740             Rangárþing eystra 1.750                    

Dalabyggð 680                Hveragerði 2.290                    

Bolungarvík 890                Grímsnes- og Grafningshreppur420                       

Tálknafjörður 280                 Flóahreppur 600                       

Strandabyggð 520                 

Samtals 249.160               

Þeir sem svöruðu fyrir 

hönd sveitarfélaganna 

 

19 bæjar- og sveitarstjórar 

og oddvitar 

 

5 umhverfisfulltrúar 

 

5 Frístunda-menningar-

upplýsingarfulltrúar 

 

1 skipulags og 

byggingarfulltrúi 

 

1 samgöngustjóri 



SPURNING 1 
HVERNIG ER NOTKUN REIÐHJÓLA HJÁ FULLORÐNUM ÍBÚUM SVEITARFÉLAGSINS, OG, EFTIR 

ATVIKUM, FERÐAMÖNNUM, AÐ MATI ÞESS SEM SVARAR ÞESSARI KÖNNUN:  
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Svarmöguleikar % Fjöldi sv.fél. 

Mikil notkun 0,0% 0 

Talsverð notkun 51,6% 16 

Einstaka menn á hjóli 48,4% 15 

Hjólreiðar eru nær óþekktar 0,0% 0 

0,0% 

51,6% 

48,4% 

0,0% 

Talsverð Notkun 

Einstaka menn á hjóli 



SPURNING 2 
HEFUR FÓLKI Á REIÐHJÓLI FJÖLGAÐ Í SVEITARFÉLAGINU Á UNDANFÖRNUM 5 

ÁRUM? 

Svarmöguleikar % Fjöldi sv.fél. 

Já, talsvert 29,0% 9 

Einhver fjölgun hefur orðið 38,7% 12 

Nei 32,3% 10 
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Já, talsvert

Einhver fjölgun hefur
orðið

Nei



SPURNING 4 
HEFUR SVEITARFÉLAGIÐ SÉRSTAKA ÁÆTLUN TIL AÐ EFLA HJÓLREIÐAR? (T.D. AÐ 

GERA NÝJA STÍGA EÐA BÆTA NÚVERANDI, MERKJA SÉRSTAKLEGA HJÓLALEIÐIR 

EÐA AÐ SKIPULEGGJA NÝJAR LEIÐIR.) 

Svarmöguleikar % Fjöldi sv.fél. 

Já 22,6% 7 

Nei, hún er fyrirhuguð 29,0% 9 

Nei 48,4% 15 
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22,6%

29,0%

48,4%
Já

Nei, hún er fyrirhuguð

Nei



 

SPURNING 7 
HEFUR SVEITARFÉLAGIÐ GRIPIÐ TIL EINHVERRA ANNARRA AÐGERÐA EN HÉR ER 

MINNST Á? (T.D. FRÆÐSLU, HVATNINGAR, ÞÁTTTÖKU Í HJÓLAÐ Í VINNUNA) 
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Svarmöguleikar % Fjöldi sv.fél. 

Já 51,6% 16 

Nei 48,4% 15 

Nei 

Já 



OPIN SPURNING:  

 ER EITTHVAÐ SÉRSTAKT SEM ÁHUGAVERT ER AÐ 

KOMA Á FRAMFÆRI UM HJÓLREIÐAR? 

• Aðeins fjögur svör um þörf á betrum bótum 
– Athygli vekur að tryggingafélög virðast rög við að 

tryggja unglingavinnu á sumrin á reiðhjóli 

– Fjölga þarf hjólastígum milli þéttbýliskjarna hér á 
suðvesturhorninu…. 

– Hér er mikið um malarvegi og þjóðvegi með mikilli 
umferð og hjólreiðar því kannski ekki mjög 
heppilegar. Það eru helst erlendir ferðamenn sem 
eru á hjólum 

– Þetta er frábær líkamsrækt og það mætti koma í 
reglugerð að það sé gerður hjólreiðastígur meðfram 
þjóðvegi 1. 
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OPIN SPURNING: 
 ER EITTHVAÐ SÉRSTAKT SEM ÁHUGAVERT ER AÐ 

KOMA Á FRAMFÆRI UM HJÓLREIÐAR? 

 
• Mikið fleiri jákvæðar athugasemdum um vinnu eða 

fyrirhugaða vinnu sveitarfélaga til að efla hjólreiðar. 
Hér eru aðeins fjögur dæmi 
– Á Dalvík hefur alltaf verið mikið hjólað, enda kjöraðstæður 

til hjólreiða. Margir fara allra sinna ferða hjólandi. Þess 
vegna hefur e.t.v. ekki þótt ástæða til sérstakrar 
hvatningar. 

– Fyrirhugað er að halda hjólreiðakeppni á Fljótsdalshéraði, 
vonandi tekst það sumarið 2012. Um er að ræða um 
80km (jafnvel lengri) keppni sem auglýst verður á 
landsvísu. 

– Akraneskaupstaður hefur verið með hjólaleigu á sumrin 
fyrir bæjarbúa og gesti 

– Nokkuð er um fjallahjólreiðar í sveitarfélaginu og 
sérstakar leiðir hafa verið skipulagðar og lagðar m.a. í 
Kjarnaskógi vegna þess 
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SAMANTEKT 

• Við stöndum greinilega á tímamótum 

– Hjólreiðamönnum hefur fjölgað 

– Mörg sveitarfélög eru að eða ætla að vinna að frekari 

fjölgun þeirra 

 

• Það væri fróðlegt að gera sambærilega 

könnun aftur eftir 5 ár  
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